

BÁO CÁO

Về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Công văn số 1552/UBND-KTTH ngày 07/10/2020 của UBND huyện Hón Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện trả lời một số nội dung sau:

1. Cử tri Lê Đình Tuyền - khu phố 1, Thị trấn Tân Khai (SĐT: 0906509207) kiến nghị: Công ty Kiến Mỹ trước khi về làm công trình có hứa với dân tổ 4, khu phố 1 sẽ làm đường mương thoát nước cho dân, nhưng đã nhiều năm qua và hiện nay công ty đã và đang xây dựng khu chung cư nhưng vẫn không làm đường mương thoát nước và sửa chữa đường cho dân, chỉ cần 01 cơn mưa là nước lại ngập hết con đường và sân vườn nhà ở của người dân. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với công ty xem xét, giải quyết.

Trả lời: Về nội dung này phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có tham mưu UBND huyện trả lời cho cử tri Nguyễn Thị Vụ - Khu phố 1, tt Tân Khai tại Báo cáo số 46/BC-P.KT&HT ngày 01/7/2020 trong kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI, với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có buổi làm việc với 03 chủ đầu tư khu dân cư Tân Khai (Công ty TNHH Kiến Mỹ; Công ty TNHH Thái Việt Quang; Công ty TNHH SX TMDV DL 932) và UBND TT. Tân Khai. Tại buổi làm việc đã thống nhất như sau:

- Hiện nay 03 chủ đầu tư của khu dân cư Tân Khai (Công ty TNHH Kiến Mỹ; Công ty TNHH Thái Việt Quang; Công ty TNHH SX TMDV DL 932) đang trình Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng) cấp giấy phép xây dựng hạ tầng khu dân cư Tân Khai. Khi được Sở chuyên ngành cấp giấy phép thì các chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư này theo đúng giấy phép, trong đó có hệ thống thu gom nước của khu dân cư này.

- Công ty TNHH Kiến Mỹ và Công ty TNHH SX TMDV DL 932 sẽ tiến hành khơi thông hệ thống mương hiện hữu, đề nghị các hộ dân tại khu vực này phối hợp thực hiện. Đồng thời đề nghị UBND thị trấn Tân Khai thực hiện tuyên truyền, vận động và tổ chức buổi họp với các hộ dân để thống nhất phương án xây dựng mương thoát nước tạm (trong khi chờ giấy phép xây dựng) để Công ty TNHH Kiến Mỹ và Công ty TNHH SX TMDV DL 932 triển khai thực hiện.

Nhưng đến nay các hộ dân tại khu vực này chưa thống nhất được phương án để cho công ty triển khai thực hiện việc khơi thông hệ thống mương hiện hữu.

2. Cử tri Trương Huỳnh Bá ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi kiến nghị: Đoạn đường từ Văn phòng đội 1, Nông trường cao su Quản Lợi đi trường THPT Trần Phú hư hỏng, cống thoát nước ngang suối đã gần sập. Đề nghị các cấp xem xét nâng cấp, sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường này phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tiến hành khảo sát và tham mưu cho UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Trước mắt đề nghị UBND xã Tân Lợi vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm lại vị trí cống hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

3. Cử tri Đặng Văn Vo - ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi kiến nghị: Đoạn đường từ ngã 5 Tân Hưng đi Phước An đã hư hỏng nặng đề nghị các cấp quan tâm nâng cấp, sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt đề nghị UBND xã Tân Lợi vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

4. Cử tri Điểu Khô - ấp Tranh I, xã Phước An; cử tri Lưu Bá Sinh - ấp Xạc Lây, xã Tân Quan kiến nghị: Đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã từ Phước An đi Tân Quan có chiều dài 14km hiện nay tuyến đường này bị xuống cấp hư hỏng nặng. Cuối năm 2018 được tiến hành khắc phục bằng cách đổ sỏi đỏ, nhưng đến nay tuyến đường này tiếp tục bị hư hỏng do có nhiều xe trọng tải lớn đi qua gây bụi mịn mù ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân và rất dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Năm 2020 xã Phước An và Tân Quan về đích nông thôn mới rất mong cấp thẩm quyền xem xét.

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm đại diện chủ đầu tư, hiện nay Ban đã tiến hành lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư trình UBND phê duyệt (*dự kiến nếu đủ nguồn vốn sẽ thực hiện trong năm 2021*).

5. Cử tri Nguyễn Văn Sơn - ấp Tranh II, xã Phước An kiến nghị: Đề nghị quan tâm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã qua địa bàn Phước An (đoạn từ Thanh Bình đi đến xã Tân Lợi) hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng nặng, rất nhiều ổ voi, ổ gà, đường hẹp, lượng xe nhiều nhất là vào 6h đến 7h sáng và 17h đến 18h chiều công nhân xí nghiệp, học sinh đi học nhiều; trong khi xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông, đường hẹp nên rất nguy hiểm Đề nghị quan tâm nâng cấp, sửa chữa và mở rộng đường.

Trả lời: Hiện nay để xã Phước An về đích NTM năm 2020 UBND huyện đã bố trí kinh phí sửa chữa, dặm vá bảo đảm an toàn giao thông từ dốc nhà bò đến nhà văn hóa ấp Tổng Cui Nhỏ. Trong giai đoạn 2021-2025 UBND huyện đã đưa tuyến đường này vào kế hoạch nâng cấp, mở rộng.

PHC
NH
1A

6. Cử tri Hà Thị Tâm – khu phố 1, thị trấn Tân Khai kiến nghị: Con đường 18m từ ngã ba Tân Quan (lò gạch Phước Hải) đi đến huyện ủy cũ, khu phố 1, Nhân dân đã hiến đất và tài sản trên đất để làm con đường này, nhà nước cũng bỏ kinh phí để sửa chữa, nhưng lưu lượng xe có tải trọng lớn né trạm đi vào con đường này làm hư hỏng. Đề nghị UBND huyện xem xét cho sửa chữa và chỉnh trang con đường này sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trả lời: Qua kiểm tra xem xét tuyến đường này hiện nay phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Công An huyện đã tiến hành gắn biển báo hạn chế tải trọng để hạn chế lượng xe quá tải đi vào con đường này. Tuyến đường này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

7. Cử tri Dương Minh Huệ - ấp 7, xã Tân Hiệp kiến nghị: Đoạn đường từ chợ Tân Hiệp đến cầu sóc 5 đã bị hư hỏng nặng, tuy có đổ đất dậm vá nhưng khi nắng thì rất nhiều bụi, mưa thì lầy lội nên việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện sớm có biện pháp nâng cấp, sửa chữa tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện (đây là ý kiến chung của cử tri ấp 7, 8, sóc 5).

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt đề nghị UBND xã Tân Hiệp vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm lại các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

8. Cử tri Nguyễn Văn Huy - ấp Tăng Hách, xã An Phú kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư con đường từ ngã tư ấp Phó Lố đi vào con đường 14C và con đường số 1 ấp Tăng Hách đi bãi rác xã Thanh Lương (thị xã Bình Long) do lượng xe tải trọng lớn và xe chở rác lưu thông thường xuyên nên tuyến đường hiện nay bị hư hỏng nặng. Đề nghị có phương án đầu tư đường nhựa để nhân dân thuận tiện đi lại và phát triển kinh tế.

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt đề nghị UBND xã An Phú vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm thời các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

- **Nội dung 2:** Đề nghị xem xét móc mương thoát nước tại khu vực tổ 7, khu Định canh Định cư ấp Tăng Hách.

Trả lời: Tuyến mương này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

9. Cử tri ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng kiến nghị: UBND huyện xem xét làm đường tổ 1, 2 và tổ 11, 12 ấp Sóc Quả vì hiện nay đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Trả lời: Qua khảo sát hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng xuống cấp. Tuy nhiên đây là ấp có trên 50% là đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn nên trước mắt đề nghị UBND xã Tân Hưng vận động nhân dân đăng ký làm đường BTXM để được hưởng chính sách ưu tiên cho ấp có trên 50% đồng bào dân tộc và kiến nghị văn phòng điều NTM huyện xem xét, tham mưu hỗ trợ cơ chế 100% ngân sách nhà nước để làm đường BTXM.

10. Cử tri Vũ Đăng Khoa - ấp 2, xã Minh Đức kiến nghị:

Đường từ nhà anh Cường, Hương (ấp 2) đến ấp Đồng Dầu trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi, còn khoảng 1km đường đất đề nghị cấp trên xem xét làm đường nhựa; Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa đoạn đường từ cầu sắt của ấp 2 đi ấp Chà lon hiện nay hư hỏng nhiều.

Trả lời: Tuyến đường này UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là cuối năm 2021 đầu năm 2022. Vì vậy trước mắt đề nghị UBND xã Minh Đức vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm lại các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

Phòng Kinh tế & Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV: Tr.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Ngọc Thế



UBND HUYỆN HÓN QUẢN
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 235 /BC-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hón Quán, ngày 28 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

**Về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân
Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán.**

Thực hiện Công văn số 960/SGTVT-VP ngày 23/10/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán.

Cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã minh Tâm, huyện Hón Quán kiến nghị: Đường ĐT 752C từ ngã ba Xa Cát, xã Thanh Bình đi xã Minh Tâm đoạn qua ấp 1, xã Minh Tâm đơn vị thi công không làm mương thoát nước hai bên đường làm nước từ các lô cao su chảy tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến hoa màu và sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, sớm sửa chữa và khắc phục.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện báo cáo giải trình về nội dung kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã minh Tâm, huyện Hón Quán như sau:

Công trình Nâng cấp đường giao thông vào nhà máy xi măng Minh Tâm huyện Hón Quán, tỉnh Bình Phước do UBND huyện Hón Quán làm chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện là đại diện chủ đầu tư). Trong đó đoạn từ ngã ba xã Minh Tâm đến cầu Số 6 thuộc ấp 1 xã Minh Tâm được thiết kế như sau: Phía bên phải của đoạn đường được thiết kế mương xây bằng đá hộc, phía bên trái của đoạn đường được thiết kế mương đất hình tam giác chiều sâu mương là 60cm, tính từ vai đường, đoạn nào có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 60cm thì để nước chảy tự nhiên, không làm mương.

Ngày 26/10/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán kết hợp với đại diện UBND xã Minh Tâm; Ban ấp 1 xã Minh Tâm; Cử tri Lê Xuân Dũng kiểm tra thực tế hiện trường theo như phản ánh. Đoàn kiểm tra nhận thấy đoạn đường này chưa được thi công mương thoát nước theo thiết kế, lý do trong quá trình thi công trước đây, các hộ dân nằm dọc đoạn đường này không đồng ý chặt cây, di dời hàng rào, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện phần mương thoát nước. Dẫn đến xảy ra tình trạng nước chảy tràn vào nhà dân khi có trời mưa lớn gây ảnh hưởng đến hoa màu và sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán đã thống nhất với các đơn vị liên quan, đề nghị UBND xã Minh Tâm phối hợp với Ban ấp 1 xã Minh Tâm và cử tri Lê Xuân Dũng vận động các hộ dân nằm dọc đoạn đường này chặt cây, di dời hàng rào. Sau khi các hộ dân này chặt cây, di dời hàng rào, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán

sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện ngay đoạn mương này, đảm bảo thoát nước, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân.

Trên đây là nội dung phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện./.

Nơi nhận:

- Sở GTVT tỉnh;
- UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- UBND xã Minh Tâm;
- Ông Lê Xuân Dũng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đào Thanh Lam